

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SAWAD – ถ้าคิดว่า “แค่อยากเล่น”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เรื่องของตลาด ก็คงไม่ต้องกล่าวซ้ำกันแล้วกระมังครับ อาจจะเว้นไปสักระยะ

เพราะวันวาน ก็น่าจะได้แนวทางการซื้อ ไปจนครบถ้วนแล้ว แต่อาจจะออกไปในแนวทางของการซื้อลงทุน หรือ ซื้อแบบเก็บนานหน่อย... ส่วนการจะซื้อแบบเล่นสั้น เล่นเก็งกำไร หรือ การซื้อเล่นRebound นั้น ก็จะต่างกันในส่วนแต่ละตัวไป เพราะหุ้นบางตัว อาจจะมีการดิ่งหรือ Rebound ได้ไม่ไกลสักก็ได้ ถ้าเป็นหุ้นขาดแต่บางตัว ก็อาจจะ Rebound แล้วไปยาวๆ ขึ้นไกลๆ รอบใหม่เลยก็ได้ เพราะหุ้นเป็นขาขึ้น... หลายๆ ครั้งเห็นอเมทกล่าวว่่า หุ้นขาขึ้น กับขาด การวางแผนการซื้อ หรือวางแผนการเล่น จะต่างกัน หรือแม้แต่จะซื้อเพื่อลงทุน แผนการซื้อของหุ้นที่เป็น ขาขึ้นกับขาด ก็ต่างกันอยู่ดี... ดังนั้น ขึ้นอยู่กับเงินและความต้องการของแต่ละท่านแล้วละครับว่าจะพอใจ หรือมีกลยุทธ์แบบไหน วางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามที่วางไว้ครับ อาจจะไม่ต้องตามคนไหนคนนั้น หรือ แม้แต่นักวิเคราะห์ ก็เชื่อว่าท่านจะต้องเชื่อเสมอไป เห็นอเมทกล่าวบ่อยอีกเช่นกันว่า ในตลาดหุ้น(ไทย) ไม่มีใครรู้อะไรหรอก ถ้าไม่ใช่คนที่ควบคุมเสียเอง... เราๆ ท่านๆ รายย่อยไม่น่าจะมีกำลังวังทรัพย์ ไปซบหุ้นได้ตามใจชอบแน่ๆ ละครับ เงินตัวเอง จะได้หรือจะเสีย ต้องมาจากฝีมือของตัวเองนั่นแหละครับ... หรือ ถ้าหากท่านใดเล่นในเรื่องของสัญญาล่วงหน้าได้ด้วยแล้วนั้น ยิ่งน่าจะหาเงินในตลาดที่มีอยู่มากมายได้สบายมากกว่าคนอื่น... ถ้าไม่ใช่การบริหารความเสี่ยง ก็เป็นการแสวงหากำไรได้เป็นกอบเป็นกำเลยเชียะว่่าละครับ... สรุปว่า ระยะนี้ แผนใครก็จัดการกันตามที่คิดและวางไว้ครับ

ดูตามเกม... ก็แค่คิดๆ ไว้ก่อนว่า หวังในการเล่น Rebound ระยะสั้นไปก่อนเท่านั้น แต่ก็

หากจะหวังการมี New High แล้วจะถอยยาวๆ ก็ไม่ถือว่าผิดอะไรนะครับ ... เพราะหุ้นยังเป็นขาขึ้น

แนวรับ : ... 71.0-70.0 น่าสนใจ หากต่ำกว่า 68.0 ไม่เน้นถือ

เป้าหมาย : ... 76.0-78.0 ระยะสั้น (ถ้าเห็น 80.0 จะมองยาว)

Price Chart...(SAWAD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAWAD... อยู่ในภาพของ Bull Stage ตามที่ได้กล่าวไว้บ่อยๆ การลงมาทดสอบระดับของ เส้น 3 เซียน และยังสามารถจะแกว่งตัวขึ้นอยู่ได้นั้น ก็น่าสนและโอกาสของการดิ่งกลับ นอกจากจะหวังแค่เก็งกำไรแบบระยะสั้นแล้ว ถ้าใครจะหวังถึงขึ้น ราคาขึ้นไปทำ New High ก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับ เว้นเสียแต่ว่า วันนี้จะมีการพลิกลงมาต่ำกว่า 68.0 ก่อนนั้นแหละ คือผิด.. อื่นๆ เรื่องของ เส้น 3 เซียน และ เส้นMA200days นั้น เคยแนะนำให้ท่านนักลงทุน เอาไปไว้ใช้ตรวจสอบสุขภาพในหุ้นของท่าน ว่ายังมีแนวโน้มดีอยู่หรือไม่ สุขภาพยังแข็งแรงหรืออ่อนแอเพียงใด หรือแม้แต่ท่านที่ยังไม่มีหุ้น จะลองเอาไปพิจารณาในการวางแผนการลงทุนก็ได้ด้วย